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รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลสงัคม 
สมัยสามัญ  สมยัที ่4 ครัง้ที ่1 ประจำป ี ๒๕66 
วนัองัคาร  ที ่ 19  เดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖6 

ณ  หอ้งประชมุสภาเทศบาลตำบลสังคม  อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ ๘๐  พรรษา 
************************************************ 

ผู้มาประชุม 

               ชื่อ – สกุล    ตำแหนง่     ลงชื่อ 
๑. นายพลวัฒน์ เทือกทาคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม      พลวัฒน์  เทือกทาคำ 
๒. นายพงษ์ศิลป์  พวงเพชร รองประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม พงษ์ศิลป์  พวงเพชร 
๓. นายสนั่น   วานิลทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  สนั่น          วานิลทิพย์ 
๔. นายขันตรี แสงตะวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ขันตรี  แสงตะวัน 
๕. นายสมบูรณ์   ริธรรมมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  สมบูรณ์   ริธรรมมา 
๖. นายถาวร  ทองทาบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ถาวร  ทองทาบ 
๗. นายวิชัย  ลาอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  วิชัย  ลาอ่อน 
๘. นายชัยวัฒน์ คำสรดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม     ชัยวัฒน์  คำสรดี 
๙. นายรุ่งฤทธิ์ อ่ึงพวง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  รุ่งฤทธิ์  อ่ึงพวง 
๑๐. นายไตรรัตน์ ป่าเขือ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ไตรรัตน์  ป่าเขือ 
๑๑. ส.ต.ท.ประพล   มีสติ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสังคม  ส.ต.ท ประพล   มีสติ  

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายธีระยุทธ ขะพินิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  (ลา) 
2. นางกัลยาณ ี มีสติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  (ลา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ชื่อ – สกุล   ตำแหนง่              ลงชื่อ 

1. นายสุวิน  คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม  สุวิน   คำภาพงษา 
2. นายธันวา ลิธรรมมา รองนายกเทศมนตรีตำบลสังคม  ธันวา  ลิธรรมมา 
3. นายเสถียร มีมาดี  รองนายกเทศมนตรีตำบลสังคม  เสถียร  มีมาดี 
4. นายสงวน ทองทาบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสังคม สงวน  ทองทาบ 
5. นางเสาวภา    ทุมไพร  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  เสาวภา  ทุมไพร 
6. นางสุพัตรา        ชานัย  ผู้อำนวยการกองคลัง   สุพัตรา          ชานัย 
7. นายสุริยันต์ ลิธรรมมา ผู้อำนวยการกองช่าง   สุริยันต์          ลิธรรมมา 
8. นายโสภนวิชญ์ สินเจริญไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โสภนวิชญ์    สินเจริญไพบูลย์ 
9. นางสาวสุพัตรา แสงพรหมชารี เจ้าพนักงานสาธารณสุข   สุพัตรา        แสงพรหมชาร ี
10. นายณัฐพงษ์   อินทร์แขน นิติกร     ณัฐพงษ์   อินทร์แขน 
11. นางรุ่งนภา นันทวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ   รุ่งนภา           นันทวงค ์ 
12. นางสาวทิพพาพร  ศรีบุรินทร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทิพพาพร        ศรีบุรินทร์ 
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เมื ่อได้เวลา ส.ต.ท.ประพล  มีสติ ปลัดเทศบาลตำบลสังคม ตรวจนับ       
องค์ประชุม ครบองค์ประชุมเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เร ียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลสังคม ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม          

ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุม
สามัญ สมัยที ่ 4 ครั ้งที ่  1 ประจำปี 2566 ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลสังคม          
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 และกำหนด
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 ซึ่งได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย    
ที่ 4 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖6 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม ๒๕๖6 จึงได้ประกาศเรียก       
ให้ทุกท่านมาประชุมวันนี้  

ระเบยีบวาระที ่ 2 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 
ประจำปี  ๒๕66  วันศุกร์  ที่  25  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖6 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 3 

ประจำปี พ.ศ.2566  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 ที่ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งให้ทุกท่าน 
ผมขอให้สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านช่วยกันพิจารณาหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม
ขอเชิญเสนอได้ครับ ผมขอแก้ไข หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 1 ข้อความของนายชัยวัฒน์  คำสรดี 
ข้อความเดิม ขอสอบเราได้ แก้ไขเป็น ขอสอบถามเราได้ ข้อความของนายพงศิลป์          
พวงเพชร  บรรทัดที่ 5 ข้อความเดิม และเทศบาลตำบลสังคมก็เครื่องสูบน้ำ แก้ไขเป็น 
เทศบาลตำบลสังคมก็มีเครื่องสูบน้ำ หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 6 ข้อความ ของนายชัยวัฒน์        
คำสรดี  ข้อความเดิม หนอแสง แก้ไขเป็น หนองแสง ครับ 

ที่ประชมุ 
 

เห็นชอบให้มีการแก้ไขตามที่ นายพลวัฒน์  เทือกทาคำ เสนอ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมขอเชิญเสนอได้ครับ เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 โปรดใช้สิทธิ์ของท่าน
โดยการยกมือครับ หากไม่รับรองไม่ต้องยกมือครับ 

มตทิีป่ระชมุสภา ฯ 
 

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่    
25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖6 ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  3 
 

เรื่อง กระทู้ถาม 

 
 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  4 
 

เรื่อง  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 

 
 

ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  5 
 

เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

นายพลวฒัน ์  เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ที่จะให้สภาเทศบาลตำบลสังคมได้ร่วมกันพิจารณามีด้วยกัน 2 ญัตติ  

       1. ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล งบประมาณ 350,000 บาท  

        2. ขอความเห็นชอบในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง 
ประจำปี 2568 จากสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
จำนวน  4 โครงการ 

ลำดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลสังคมได้นำเสนอญัตติเพื่อให้ที่ประชุมได้
พิจารณาครับ 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
          เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และ
ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายสุวิน คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม         
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล งบประมาณ 350,000 บาท 
                     หลักการและเหตุผล ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย ที ่ นค 0023.6/ว4155      
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เรื่องแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ประจำปี 2566 ด้วยแผนการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2570) 
จังหวัดหนองคาย จึงได้ประกาศแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนผ่านแผนดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์และตัวชี ้ว ัด และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการตาม
เป้าประสงค์ ที่ 2.9 การจัดการสิ่งปฏิกูลให้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 นั้น 
  เทศบาลตำบล จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 
เพื ่อให้เป็นไปตามการขับเคลื ่อนการจัดการสิ ่งปฏิกูลให้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ส ุขล ักษณะการจ ัดการส ิ ่ งปฏ ิก ูล พ.ศ.2561 ตามที ่จ ังหว ัดกำหนด ตามบ ันทึก               
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ นค 52605/238 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 
เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่         
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ ่งปฏิกูล  งบประมาณ 
350,000 บาท 

           คำชี ้แจง เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัด         
สิ่งปฏิกูล โดยมีขนาดกว้าง 6.20 เมตร ยาว 10.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จำนวน 
10 บ่อ (รายละเอียดและแบบแปลนแนบท้ายมาพร้อมนี้) 
           ข ้อเท ็จจร ิง จากการตรวจสอบเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2567 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปการ พบว่าไม่ได้ต ั ้งงบประมาณ               
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ในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้ 
  โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง     
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างระบบ
บำบัดสิ่งปฏิกูลไว้ 
 
 
 
             โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
 

 
 

  

 
           ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
            1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

 ๒. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 
 3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 4. หนังสือจังหวัดหนองคาย ที ่ นค 0023.6/ว 4155 ลงวันที ่ 14 มีนาคม 

2566 เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.
2566 

 5. หนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ นค 0023.6/ว 15261  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2566  เรื ่อง ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื ่อนการจัดการสิงปฏิกูลให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561  
           จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคมเพ่ือโปรดพิจารณา 

ตั้งไว้ 0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      350,000 บาท 

ตั้งไว้      747,580 บาท 
    ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ      715,170 บาท 

โอนลดครั้งนี้      350,000 บาท 
คงเหลือหลังโอนลด      365,170 บาท 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้นำเสนอญัตติที่ ๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 
งบประมาณ 350,000 บาท เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาแล้วนั้น ท่านใดมีข้อสอบ
ถามที่จะให้ผู้บริหารอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติม หรือไม่หากมีขอเชิญเสนอได้ครับ 

สบิตำรวจโทประพล  มสีติ 
ปลัดเทศบาลตำบลสังคม 
(เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
สังคม) 

 
        เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมสิบตำรวจโทประพล  มีสติ ปลัดเทศบาลตำบลสังคม และ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสังคม สืบเนื่องจากทางรัฐบาลมีความเห็นที่จำเป็นเร่งด่วน     
ที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ ซึ่งจากการที่ผมไดร้่วม
ประจำหน่วยงานราชการในจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายก็ได้มีการติดตามถึงเรื ่องนี้ 
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ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้างสิ่งปฏิกูลจำนวนทั้งสิ้น 
37 แห่ง อยู ่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 38 แห่ง ส่วนเทศบาลตำบลสังคมอยู ่ใน
ระหว่างดำเนินการ หน่วยงานที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง คือเทศบาลตำบล
ศรีเชียงใหม่ ครับ 

นายชยัวฒัน ์ คำสรด ี
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ผมนายชัยวัฒน์  คำสรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม บ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล
นี้ก่อสร้างเพ่ือรองรับสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่เทศบาลตำบลสังคมใช่ไหมครับ รถที่ออกบริการดูดสิ่ง
ปฏิกูลเป็นของเทศบาลตำบลสังคมเอง หรือเป็นของผู้ประกอบการเอามาทิ้ง และในอนาคต
เทศบาลตำบลสังคมจะมีรถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเองหรือไม่ครับ หากมีการดำเนินการ
ก่อสร้างสิ ่งปฏิกูลแล้วเสร็จ ซึ ่งหากเทศบาลมีการดำเนินการดูดสิ ่งปฏิกูลเองอัตรา
ค่าธรรมเนียมก็จะลดลง เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง  เนื ่องจาก
ปัจจุบันมีอัตราที่สูงมากครับ 

สบิตำรวจโทประพล  มสีติ 
ปลัดเทศบาลตำบลสังคม 
(เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
สังคม) 

 
ปัจจุบันมีรถดูดสิ่งปฏิกูลที่มาขออนุญาตดำเนินการจำนวน 1 ราย และบ่อกำจัดสิ่ง

ปฏิกูลที่เทศบาลกำลังจะดำเนินการจัดทำขึ้น เพื่อรองรับสิ่งปฏิกูลที่มาจากเขตเทศบาล
ตำบลสังคมเท่านั้น เนื่องจากบ่อที่ดำเนินการนั้นมีขนาดเล็กไม่สามารถรองรับได้จำนวน
มากๆ ส่วนมาตรการในการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดและมีการควบคุมผู้ประกอบการ
เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลสังคมครับ 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
ปัจจุบันปัญหาอัตราค่าธรรมเนียมที่สูง เมื่อเทศบาลตำบลสังคมมีบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล     

ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งผมได้แจ้งให้ผู ้ประกอบการได้รักษาจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพของท่านไว้ อย่าไปขูดรีดหรือเร ียกเก็บค่าธรรมเนียมที ่ส ูงเกินจริง           
หากเทศบาลตำบลสังคมจะดำเนินการจัดหา จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดู
งบประมาณที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นเทศบาลขนาดเล็กจำนวนประชากรและรายได้ที่จัดเก็บนั้น
ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได ้ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกท่านใด มีข้อสอบถามขอเชิญสอบถามได้ครับ หากไม่มีท่านใดสอบถาม

เพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล งบประมาณ 
350,000 บาท ตามที่ผู้บริหารเสนอ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านต้องใช้ดุลพินิจของแต่ละท่าน
เอง ในการตัดสินใจลงมติ การใช้สิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะท่านสมาชิกฯ ขอให้ใช้สิทธิ์ของท่าน
ด้วยการยกมือขึ้น หากไม่รับหลักการไม่ต้องยกมือครับ 

มตทิีป่ระชมุ 
  

อนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้าง ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล งบประมาณ 350 ,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง    
เป็น เอกฉันท์  

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ในลำดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลสังคม ได้เสนอญัตติที่ 2 เพื่อให้ที่

ประชุมสภาได้พิจารณาครับ 
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นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
          เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และ
ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายสุวิน คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม        
ขอความเห็นชอบในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง ประจำปี 
2568 จากสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 4 
โครงการ 
           หลักการและเหตุผล  ด้วยเทศบาลตำบลสังคมได้ดำเนินการจัดส่งโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง ประจำปี 2568 จาก
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการก่อสร้างลานวัฒนธรรม บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง 
บ้านสังคม  หมู่ที่ 1 
  2. โครงการก่อสร้างลานวัฒนธรรม บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง 
บ้านสังคม หมู่ที่ 2  

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลสังคม  
  4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองเทา 
และตามหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค 0022/
ว.2495 ลงวันที ่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื ่องการเตรียมความพร้อมเพื ่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง ประจำปี 2568 สำนักโยธาธิการและผังเมือง ขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนโครงการสำหรับงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ชุมชนเมืองและชุมชนด่านชายแดน จัดเตรียม
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา และจัดส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หนองคาย นั้น 
               ข้อเท็จจริง  โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากมติที ่ประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อให้เอกสารประกอบการพิจารณขอรับการสนับสนุนงบประมาณครบถ้วน
ตามที่จากสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง  กำหนด 
เทศบาลตำบลสังคม จึงมีความจำเป็นในการเสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลสังคม
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ
โครงการก่อสร้าง ประจำปี 2568 จากสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธา    
ธิการและผังเมือง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการก่อสร้างลานวัฒนธรรม บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง 
บ้านสังคม  หมู่ที่ 1 
  2. โครงการก่อสร้างลานวัฒนธรรม บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง 
บ้านสังคม  หมู่ที่ 2  

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลสังคม  
  4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองเทา 
 ข้อกฎหมาย /ระเบียบ /และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
                      1. ตามหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค 
0022/ว.2495 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง ประจำปี 2568 
            จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคมเพ่ือโปรดพิจารณา 
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นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากมีขอเชิญสอบถามได้ครับ  

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เทศบาลตำบลสังคมได้ร ับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 และ พ.ศ.2567 จำนวน 2 โครงการ คือโครงการปรับปรุงถนน
ซอยนาแล และ โครงการปรับปรุงภูม ิท ัศน์ร ิมแม่น ้ำโขงต่อจากลานวัฒนธรรมเดิม             
ซึ่งรายละเอียดจะได้ให้ ผอ.กองช่าง ได้อภิปรายอีกครั้งครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากมีขอเชิญสอบถามได้ครับ  

นายชยัวฒัน ์ คำสรดี 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามโครงการที่มีการขอรับการสนับสนุนขอรับงบประมาณจากสำนักงานโยธาธิการและ     
ผังเมือง จำนวน 4 โครงการนี้ เป็นการยืนยันว่าเทศบาลตำบลสังคมจะขอรับงบประมาณ      
ใช่หรือไม่ครับ 

นายสรุยินัต ์  ลธิรรมมา 
( ผู้อำนวยการกองช่าง ) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
สุริยันต์  ลิธรรมมา ผอ.กองช่าง เป็นการยืนยันครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากมีขอเชิญสอบถามได้ครับ  

นายถาวร   ทองทาบ  
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายถาวร 
ทองทาบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม ผมขอสอบถามว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณชลธารา ไปถึงปากน้ำโสม  ไม่ทราบว่าจะได้รับงบประมาณในการ
ดำเนินการหรือไม่ครับ  

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากมีขอเชิญสอบถามได้ครับ หากไม่มีท่านใด
สอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง ประจำปี 2568 จากสำนักสนับสนุนและ
พัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 4 โครงการ ตามที่นายกเทศมนตรี
ตำบลสังคมเสนอ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านต้องใช้ดุลพินิจของแต่ละท่านเอง ในการ
ตัดสินใจลงมติ การใช้สิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะท่านสมาชิกสภาฯ ขอให้ใช้สิทธิ์ของท่านด้วย
การยกมือขึ้น หากไมเ่ห็นชอบ ไม่ต้องยกมือครับ  

มตทิีป่ระชมุ 
  

เห็นชอบความเห็นชอบในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง 
ประจำปี 2568 จากสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างลานวัฒนธรรม บริเวณเขื ่อนป้องกันตลิ ่งร ิมแม่น้ำโขง         
บ้านสังคม  หมู่ที่ 1 
 2. โครงการก่อสร้างลานวัฒนธรรม บริเวณเขื ่อนป้องกันตลิ ่งร ิมแม่น้ำโขง         
บ้านสังคม  หมู่ที่ 2  
          3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลสังคม  
          4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองเทา 
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ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที ่5  
 

เรื่องอื่นๆ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ในระเบียบวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
ได้เสนอ หรือแสดงความคิดและสะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และ
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสังคม ได้มีเรื่องแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมทราบจำนวน 2 เรื่อง ผมขอ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเทศบาลตำบลสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ครับ 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
       เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายสุวิน  คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม ขอรายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเทศบาลตำบลสังคม ประจำปี
งบประมาณ 2566 

หลักการและเหตุผล/ข้อเท็จจริง  ตาม 48 ทศ วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ ่มเติมจนถึง ฉบับที ่ 14 พ.ศ. 2562 บัญญัติ “ ให้
นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจำทุกปีนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามกฎหมายกำหนด จึงขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล และแสดงฐานะการเงินและ    
งบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเล่มรายงานที่แนบมา
พร้อมนี้   สรุปได้ดังนี้ 
           1. เทศบาลตำบลสังคมได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยมี
โครงการที่บรรจุในปีงบประมาณ 2566 ทั้งหมด 226 โครงการ รวมงบประมาณตั้งไว้
ทั้งหมด 47,295,050 บาท  
           2. สภาเทศบาลตำบลสังคม มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 โดยประมาณการายจ่ายไว้ทั้งหมด 52,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู้บริหารได้พิจารณาถึงความจำเป็นของการดำเนินโครงการตามกรอบงบประมาณรายจ่ายที่
เทศบาลตำบลสังคม สามารถจ่ายได้ จำนวนทั้งหมด 122 โครงการ รวมงบประมาณ 
12,417,600 บาท (รวมโครงการที่มีการอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 266,400 บาท)  โดยได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 
81 โครงการ คิดเป็น 68 เปอร์เซ็นต์ของโครงการที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ รวมเป็นเงิน 
9,439,088 บาท คิดเป็น 76 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณท่ีอนุมัติตามเทศบัญญัติ  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีการดำเนินการได้สูงสุด จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ และ 
1 รายการ ได้แก่ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีโครงการ
ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ฯ ทั้งสิ้น 5 โครงการและมีการดำเนินการครบทั้ง 5 โครงการ คิดเป็น  
100 % 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา มีโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ฯ ทั้งสิ้น              
6  โครงการและมีการดำเนินการครบทั้ง 6 โครงการ คิดเป็น 100 % 
   3. การจัดซื ้อครุภัณฑ์เพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น  มีรายการที ่ต ั ้งไว ้ใน         
เทศบัญญัต ิทั้งสิ้น 9 รายการ และมีการดำเนินการครบทั้ง 9 รายการ คิดเป็น 100 % 



~ ๙ ~ 
 

 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีการดำเนินการน้อยที่สุดได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง โดยมีโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติทั้งสิ้น 18 โครงการ
ซึ่งมีการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 8 โครงการ  คิดเป็น 44 % 
        จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคมเพ่ือโปรดทราบ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ในลำดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลสังคม ได้เสนอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
ครับ 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
           เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายสุวิน คำภาพงษา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล
สังคม ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น (2566-2570) 
ประจำปี 2566 
           หลักการและเหตุผล/ข้อเท็จจริง  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที ่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม  จึงขอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปี 2566 
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่
แนบมาด้วยนี้  จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคมเพ่ือโปรดทราบ 

ที่ประชมุสภา 
 

รับทราบ    

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญเสนอได้ครับ และผมจะ
ให้ผู้ที่เกี่ยวต้องได้ตอบข้อสักถามหลังจากที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามครบทุกท่านแล้ว
ครับ 

นายรุง่ฤทธิ ์ อึง่พวง 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 
 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายรุ่งฤทธิ์  
อึ ่งพวง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ถนนบริเวณบ้านนายจันทร และบ้านนายยศ      
จันที เวลาฝนตกจะมีน้ำท่วมขังตลอด ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้
ประชาชนด้วยครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญเสนอได้ครับ 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 

นายวชิยั  ลาออ่น 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิชัย  
ลาอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  พื้นถนนบริเวณวัดศรีวิไลชัยมงคลชำรุด มีเหล็ก
โผล่ขึ้นมาเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจร ขอให้ส่วนที่เกี ่ยวข้องดำเนินการ
แก้ไขด้วยครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญเสนอได้ครับ 

นายชยัวฒัน ์ คำสรดี 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
ชัยวัฒน์  คำสรดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม ขอติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนซอย 11 เชื่อม ถนนสังคม - หนองแสง ไม่ทราบว่าจะมีแนวทางในการดำเนินการ
อย่างไรครับ หากปล่อยไว้เกรงว่าถนนจะมีการชำรุดมากไปกว่าเดิม และขอให้ดำเนินการ
การขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย 24 เนื่องจากมีการอุดตันและชาวบ้านที่ต่อท่อน้ำทิ้งลงราง
ระบายน้ำทำให้น้ำหนุนเข้าชุมชนไม่สามารถระบายได้ และถนนบริเวณซอย 19 และซอย 
23 ซึ่งพื้นถนนมีความต่างระดับ ขอให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบเสมอกันด้วยครับ และขอให้
ดำเนินการติดตั ้งไฟโซล่าเซลล์บริเวณท้ายซอย 25 ด้วยครับ และโครงการที ่อยู ่ใน          
เทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ไม่มีงบประมาณจึงไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็น
ความเดือดร้อนของประชาชนและยังไม่มีในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 
ไม่ทราบว่าจะมีแนวทางในการนำโครงการที่ตกไปนำมาดำเนินการใหม่ได้อย่างไรครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญเสนอได้ครับ 

นายไตรรตัน ์ ปา่เขอื 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 
 

 
        เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
ไตรรัตน์  ป่าเขือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม ได้รับแจ้งจากประชาชน ซอย 14/2    
ว่าไฟฟ้าไม่สว่าง และแสงสว่างไม่เพียงพอ ขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขด้วย
ครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญเสนอได้ครับ 

นายขนัตร ี แสงตะวนั 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย

ขันตรี  แสงตะวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ขอสอบถามเรื่องโครงการของเขต 1 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งได้รับอนุมัติ 3 โครงการ แต่มีการดำเนินการเพียง 1 โครงการ 
แต่ยังไม่ได้ได้ดำเนินการ 2 โครงการ ไม่ทราบว่ามีปัญหาติดขัดด้านใด เพ่ือจะได้นำข้อมูลไป
ชี้แจงให้แก้ประชาชนได้รับทราบ และผมเห็นดีด้วยตามที่ท่านชัยวัฒน์ได้เสนอให้มีการ
นำเอาโครงการที่ตกไปนำกลับมาดำเนินการให้อีกครั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนครับ  

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญเสนอได้ครับ 

นายถาวร  ทองทาบ 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย

ถาวร  ทองทาบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม ขณะนี้กองช่างได้ดำเนินการแก้ไขพื้นที่
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โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณห้วยวังหมานซึ่งพื้นที่ยังเป็นพักที่ต่างระดับกันสูงมากอยู่
ครับ ขอให้เสริมผิวอีกประมาณ 30 ซม.ได้หรือไม่ครับ เนื่องจากมีประชาชนที่สัญจรเกิด
อุบัติเหตุ 2 ครั้งแล้วครับ บริเวณซอยที่ทำการหมู่บ้านแก้งไก่คอนกรีตบริเวณฝาท่อระบาย
น้ำชำรุดและพื้นถนนคอนกรีตก็ชำรุด และบริเวณซอยหน้าบ้านนายอำเภอตรงแยกมีการเท
พื้นถนนหักมุมเยอะ ทำให้รถที่เลี้ยวออกจากซอยเกิดอุบัติเหตุ ขอให้กองช่างดำเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไขด้วยครับ และกระจกโค้งมนบริเวณห้วยวังหมานชำรุดขอให้กองงานที่
เกี ่ยวข้องดำเนินการแก้ไขด้วยครับ ไฟส่องสว่างบริเวณลานพญานาคดับมาตั้งแต่ออก
พรรษา ขอให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมด้วยครับ และซอยข้างเซเว่น ที่รางระบายน้ำทรุด
และซอยจากกางจนถึง รร.ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 เวลาฝนตกจะมีน้ำท่วมขังสูงมาก 
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากครับ  

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญเสนอได้ครับ 

นายสมบรูณ ์ รธิรรมมา
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย

สมบูรณ์  ริธรรมมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม บริเวณซอยทวีชัย 5 เวลาฝนตกมีน้ำ
ท่วมขัง จึงขอให้เทศบาลตำบลสังคมได้นำดินหรือหินคลุกเทเสริมพื้นที่ก่อนในเบื้องต้น
เนื่องจากเกรงว่าหากน้ำท่วมขังนานอาจจะทำให้กำแพงริมถนนทรุกตัวเอนทับถนนได้ครับ 
และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 3 ที่ตกไปในปี 2566 และมีการดำเนินการใช้
จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามที่ฝ่ายบริหารได้เคยเสนอไว้ครับ และโครงการปรับปรุง
เสียงตามสายของชุมชนคาดว่าจะเริม่ดำเนินการเมื่อไหร่ครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญเสนอได้ครับ เมื่อไม่มี
ท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ ่มเติมของขอเชิญท่านผู ้อำนวยการกองช่างได้ชี ้แจงใน
ประเด็นต่างๆตามท่ีท่านสมาชิกสภาได้สอบถามครับ 

นายสรุยินัต ์  ลธิรรมมา 
( ผู้อำนวยการกองช่าง ) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย

สุริยันต์  ลิธรรมมา ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดตามที่ท่านสมาชิกสภาได้
สอบถาม ดังนี้ครับ ตามที่ท่านพงศิลป์  พวงเพชร รองประธานสภาฯ ได้แจ้งปัญหาน้ำท่วม
ขังในซอยเทศบาล 25 กองช่างจะดำเนินการสำรวจและแก้ไขปัญหาต่อไปครับ ตามที่ท่าน
รุ่งฤทธิ์ อ่ึงพวง ได้สอบถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านนายจันทร นายศและ
นายท๊อปซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือร้องเรียนแจ้งความเดือดร้อนมาแล้วนั้น กองช่างได้
ดำเนินการสำรวจและประมาณการโครงการไว้เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งรองบประมาณที่จะ
ดำเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ ตามที่ท่านวิชัย  ลาอ่อนได้จะว่าผิวจราจรบริเวณถนนสังคม 
- หนองแสง ชำรุด มุมบังคับเลี ้ยงเข้าวัดศรีว ิไลชัยมงคล ไปวัดสระปทุม มีเหล็กโผล่         
กองช่างจะดำเนินการสำรวจและแก้ไขครับ ตามท่ีท่านชัยวัฒน์ คำสรดี แจ้งเรื่องถนนสังคม-
หนองแสง กองช่างได้ประมาณการในการดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งบรรจุในแผนไว้
แล้วครับ และการขุดลอกรางระบายน้ำซอยเทศบาล 24 จะประสานกองสาธารณสุขในการ
ดำเนินการครับ ซึ่งซอยเทศบาล 27 กองช่างได้รับเรื่องและกำลังจะดำเนินการครับ จึง
ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านที ่มีความประสงค์ให้กองช่างดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง 
ซ่อมแซมในส่วนใดขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งมายังกองช่างได้เลยนะครับ จะได้เป็น
เอกสารอ้างอิงในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการ และบริเวณซอย 23 การประปา
ส่วนภูมิภาคมาดำเนินการแก้ไขท่อน้ำครั้งใดก็ไม่ยอมดำเนินการซ่อมแซมถนนให้เทศบาลซึ่ง
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เทศบาลได้แจ้งให้การประปาฯ มาดำเนินการแก้ไขแล้วครับ ซึ่งกองช่างจะดำเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขครับ และเทศบาลซอย 19 ที่มีพื้นที่ต่างระดับกองช่างจะดำเนินการ
แก้ไขโดยนำแอสฟัลท์ติกเทเสริมครับ และบริเวณท้ายซอยเทศบาล 25 ที่ไฟฟ้าไม่เพียงพอ
และไม่มีไฟฟ้าขอให้ท่านชัยวัฒน์เขียนคำร้องที่กองช่าง เพื่อดำเนินการต่อไปครับ และ
โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ที่ไม่ได้มีการดำเนินการ
นั้นกองช่างได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาในปีต่อไปอยู่ครับ สามารถดำเนินการในปีถัดไป
ได้ครับ ตามที่ท่านไตรรัตน์  ป่าเขือ ได้แจ้งเรื่อง ซอย 14/2 ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ      
กองช่างจะดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งครับ ตามท่ีท่านขันตรี  แสงตะวัน ได้ติดตามทวงถาม
เรื่องโครงการที่ตกไปในปีงบประมาณ 2566 ทีไ่ม่ได้ดำเนินการและไม่ได้กันเงินเพ่ือดำเนิน
ไว้นั้น โครงการทั้งหมดได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สามารถนำมาดำเนินการในปี
ถัดไปได้ครับ ตามท่านถาวร  ทองทาบ แจ้งว่าผิวทางบริเวณห้วยวังหมานมีความต่างระดับ
กัน เบื้องต้นกองช่างได้ดำเนินการแก้ไขโดยใช้แอสฟัลท์ติกเทปรับปรุงให้มีความลาดเอียง 
โดยที่รถไม่กระโดดบางส่วนแล้วครับและอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อยางมะตอย
เพิ่มเติมอยู่ครับ  และบริเวณหน้าที่ทำการหมู่บ้านแก้งไก่ที่มีฝารางระบายน้ำชำรุด และมุม
บังคับเลี ้ยวบริเวณซอยบ้านนายอำเภอที่มุมบังคับเลี ้ยวเล็กลง และไฟฟ้าบริเวณลาน
พญานาคชำรุด กองช่างจะดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ และซอยข้างเซเว่น ผู้จัดการเซเว่นได้
เข้ามาแจ้งความประสงค์ว่าจะดำเนินการแก้ไขเองและกำลังอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจา้ง 
หรือเทศบาลซอย 5 จะยาวมาเชื่อมซอยเทศบาล 9 ถึง รร.ชุมชนประชาฯ กองช่างได้
ดำเนินการสำรวจและได้ดำเนินการขอรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว และ 
ตามที่ท่านสมบูรณ์ ริธรรมมา ได้แจ้งความเดือดร้อนน้ำท่วมขังบริเวณซอยทวีชัย 5/3     
กองช่างได้ดำเนินการสำรวจและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้วครับ และซอย
เทศบาล 3 ได้ดำเนินการประมาณราคาไว้แล้วครับ  

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญเสนอได้ครับ 

นางสพุัตรา  ชานยั 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง
สุพัตรา ชานัย ผู้อำนวยการกองคลัง งานการเงินและบัญชีขอเพิ่มเติมข้อมูลการปิดบัญชี     
ในปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลสังคม ตั้งรับงบประมาณไว้ 52,000,000 บาท   
ซ่ึงงบประมาณไม่เข้าตามที่ตั ้งไว้ประมาณ 9,000,000 บาท งบประมาณรายรับจริง 
42,343,713.22 บาท งบประมาณรายจ่ายจริง 41,927,321.81 บาท ซึ่งการตั้ง
งบประมาณตั้งเต็มจำนวนแต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้นมาไม่ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ 
ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทุกโครงการ แต่หากโครงการที่ตกไปยังอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นก็สามารถนำกลับมาดำเนินการใหม่ได้ค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่างบประมาณที่มีนั้นมีอยู่
อย่างจำกัด ซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณ 2568 รายได้ของเทศบาลรวมถึงงบลงทุน โครงการ
โครงสร้างพื้นฐานก็อาจจะได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณโดยตรงส่วนหนึ่ง ก็อาจจะ
นำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากยิ่งขึ้นค่ะ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญเสนอได้ครับ 

นายสรุยินัต ์  ลธิรรมมา 
( ผู้อำนวยการกองช่าง ) 

 
ขออนุญาตชี ้แจงเพิ ่มเติมในส่วนของการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 
150,000,000 บาท เป็นงบประมาณที่จะได้รับในปีงบประมาณ 2568 พร้อมกับอำเภอ



~ ๑๓ ~ 
 

 
 

ศรีเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลตำบลสังคม ซึ่ง
เป็นโครงการที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองนำเสนอไปยังกรมฯ และสำนักงานที่ปรึกษา
โครงการได้มาสำรวจและออกแบบพื้นที่โครงการไว้แล้วครับ โดยจะประกอบด้วย 12 ส่วน 
เริ่มจากสถานีเรือสังคมจนถึงโรงแรมชลธารา แต่ละส่วนจะมีการออกแบบพื้นที่ที่แตกต่าง
กันออกไป ส่วนที่ 1 สถานีเรือสังคม มีการออกแบบให้มีสถานที่จอดรถทั่งรถยนต์และจัก
ยานยนต์ มีจุดพักผ่อน/ลานริมน้ำ/ห้องน้ำ ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  เป็นทางเดินเท้า ทางวิ่ง 
และทางจักรยาน ตลอดริมแม่น้ำโขงจนถึงโรงแรมชลธารา ส่วนปากห้วยค้อจะมีการก่อสร้าง
สะพาน จุดแลนด์มาร์คยื่นออกไปทางริมแม่น้ำโขง จะมองเห็นวิวผาตากเสื้อ ส่วนบริเวณ
ลานร่มร่อนที่ผาตากเสื้อจะทำเป็นหอคอยชมวิวครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญเสนอได้ครับ 

นางเสาวภา  ทุมไพร 
(หัวหน้าสำนักปลดัเทศบาล) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน

นางเสาวภา  ทุมไพร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ขอชี้แจง ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แจ้ง
ในการประชุมครั ้งที ่แล้วมาว่ามีกระจกโค้งมนชำรุดบริเวณห้วยวังหมาน สำนักปลัด         
จะดำเนินการแก้ไขอีกครั้ง ตามที่ท่านสมาชิกสภาแจ้งมีสิ่งกีดขวางทางเดินเท้าตรงข้ามร้าน
อ๊ีดปลาน้ำโขง และขอให้ตัดต้นนไม้บ้านนายสิงขรสำนักปลัดได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
แล้วค่ะ และขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์ขอรับเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ประจำปี 2567 
ได้แก่ ชั้นจตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่ นายเสถียร มีมาดี นายธันวา ลิธรรมมา นายพลวัฒน์  
เทือกทาคำ นายชัยวัฒน์  คำสรดี ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่ นายพงศิลป์  พวงเพชร 
นายสนั่น วานนิลทิพย์ นางกัลยาณี มีสติ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่ นายสงวน  ทอง
ทาบ นายถาวร ทองทาบ นายรุ่งฤทฺธิ์  อ่ึงพวง นายสมบูรณ์ ริธรรมมา  นายไตรรัตน์ ป่าเขือ  
นายธีรยุทธ  ขะพินิจ ค่ะ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญเสนอได้ครับ 

นายณฐัพงษ ์ อนิทรแ์ขน 
(นิติกร) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย

ณัฐพงษ์  อินทร์แขน นิติกร ขอชี้แจงตามที่ท่านสมบูรณ์  ริธรรมมาได้สอบถามเรื่องการ
ดำเนินโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชน ขณะนี้ได้มีการรับโอนทรัพย์สินและได้ตั้ง
งบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว และรอการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไปครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญเสนอได้ครับ 

นางสาวสพุัตรา  แสงพรมชาร ี
(นักวิชาการสาธารณสุข) 

 
    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวสุพัตรา  แสงพรมชารี นักวิชาการสาธารณสุข  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 
10.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ไทยอุดม จ.สระแก้ว ค่ะ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลสังคม ได้อภิปรายหรือเสนอความเห็นต่างๆต่อที่ประชุม
ครับ 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคมทุกท่านที่ได้ร่วมกันเสนอปัญหาและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นในการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลสังคม โครงการต่างๆที่เทศบาล
ตำบลสังคมได้ดำเนินการ โดยผ่านการเสนอความต้องการของชุมชนผ่านการประชุม
ประชาคมในแต่ละชุมชนและผ่านการจัดลำดับความสำคัญ นำโครงการต่าง ๆ มาตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลสั งคม และ
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลสังคมเป็นเทศบาลขนาดเล็ก งบประมาณในการพัฒนามีอยู่อย่าง
จำกัด และการจัดเก็บรายได้ไม่มาก แต่เทศบาลตำบลสังคมก็พยายามดำเนินการบริการ
ประชาชนและแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยความรวดเร็ว  และฝ่ายบริหารได้เร่งรัดการ
ดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในเทศบาลให้ทันท่วงที และเรื่องการซ่อมแซมถนนตาม
ซอยต่างๆ ที่มีการใช้แอสฟัทล์ติกในการดำเนินการซ่อมแซม โดยเฉพาะบริเวณถนนที่เชื่อม
ถนนสังคม-นายูง และซอยที่เข้ามาเทศบาลตำบลสังคม และซอยข้างโรงเรียนชุมชน
ประชาสงเคราะห์ 4 ขอให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมด้วยครับ ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านเข้าใจ
การทำงานของกองช่างด้วยครับ ซึ่งมีภาระงานที่หนักและหลากหลายงาน การดำเนินการ
อาจไม่ทันใจทุกท่าน แต่กองช่างจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทุกท่าน โดยเฉพาะบาง
รายการต้องมีการรอให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและโครงการที่ตกไปในปีงบประมาณ 
2566 นั้น โครงการต่าง ๆ ยังคงบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำมาดำเนินการ
ได้อีกครับ และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมชมของ มองโขง ที่ทางอำเภอสังคมจัดขึ้น 
โดยเทศบาลตำบลสังคมได้เป็นฝ่ายในการจัดสถานที่ โดยเทศบาลตำบลสังคมได้นำการ
ดำเนินงานและรางวัลต่าง ๆ ไปจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมด้วยครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องหรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาประชุมในครั้งนี้ ผมขอปิดประชุม 

ปดิการประชมุเวลา 12.35 น. 
 

(ลงชื่อ)………………………….......................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวทิพพาพร  ศรีบุรินทร์)  

           ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท ………………………… ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (ประพล  มีสติ) 
                     ปลัดเทศบาลตำบลสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕66 แล้วปรากฏว่า
ถูกต้องตามระเบียบวาระการประชุมฯ และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๓๓  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายพงษ์ศิลป์  พวงเพชร) 

      รองประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………..กรรมการ 

 (นายสมบูรณ์  ริธรรมมา) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………....กรรมการ 
          (นายไตรรัตน์  ป่าเขือ)  
       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 
 

                     ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคมลงนามรับรองรายงานการประชุม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
              (ลงชื่อ) .………………… …………................ 
                                            (นายพลวัฒน์  เทือกทาคำ) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 
 

 
 
 
 


